

นโยบายห่วงโซ่อุปทานของไทยชาร์โก้

บทนำ

บริษัท ไทยแลนด์สเมตติ้งแอนดีไฟนิ่ง จำกัด (ไทยชาร์โก้) ได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิต ดีบุก โลหะผสมดีบุก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดีบุก

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อ แปรรูป และซื้อขายผลิตภัณฑ์ดีบุกหลายประเภท เช่น โลหะดีบุก บัคกรี ผงโลหะ และตะกรันดีบุก โดยมีลูกค้าหลักเป็นบริษัทเหมืองแร่ และโรงถลุงแร่ที่ผ่านการรับรองจากโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อแร่ Responsible Minerals Initiative (RMI) ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ากระบวนการสกัด การจัดการ การแปรรูป การขนส่ง และการค้าแร่และโลหะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบ โดยเฉพาะแร่ที่มาจากพื้นที่ขัดแย้งและพื้นที่เสี่ยงสูง (Conflict-Affected and High-Risk Areas - CAHRAs).

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการกำจัดแร่ดีบุกที่เชื่อมโยงกับผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียออกจากห่วงโซ่อุปทาน และดำเนินการธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดขององค์กรภาคอุตสาหกรรม เช่น ตลาดโลหะลอนดอน (London Metal Exchange) และโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อแร่ Responsible Minerals Initiative (RMI) บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการกระบวนการตรวจสอบที่ 5 ขั้นตอน ตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สำหรับห่วงโซ่อุปทานแร่จากพื้นที่ขัดแย้งและพื้นที่เสี่ยงสูง (Annex I)

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงพันธสัญญาของบริษัทฯ และลูกค้าทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดหาแร่ที่มีดีบุกอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 2017/821 (Conflict Minerals Regulation) และมาตรา 1502 แห่งพระราชบัญญัติกฎหมาย Dodd-Frank (Dodd-Frank) ของสหรัฐอเมริกา

พันธสัญญาของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง: บริษัทฯ และลูกค้าจะไม่ยอมรับ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับการกระทำ เช่น การทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม การใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง อาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หากตรวจพบความเสี่ยงอย่างมีเหตุผล บริษัทฯ จะระงับหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าทันที

การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมาย: บริษัทฯ และลูกค้าจะไม่สนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อมแก่กลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐ หากตรวจพบความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะยุติการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้านั้นทันที

กองกำลังความมั่นคงของรัฐหรือเอกชน: บริษัทฯ และคู่ค้าจะไม่สนับสนุนกองกำลังความมั่นคงที่ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของแร่และโลหะโดยผิดกฎหมาย หรือเรียกเก็บภาษีหรือเงินสินบนจากตัวกลาง บริษัทส่งออก หรือผู้ค้า หากจำเป็นต้องจ้างกองกำลังรักษาความปลอดภัย จะต้องดำเนินการภายใต้หลักการความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจ (Voluntary Principles on Security and Human Rights) และบริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากการสนับสนุนดังกล่าว

การติดสินบนและการปลอมแปลงแหล่งที่มาของแร่: บริษัทฯ และคู่ค้าจะไม่เสนอ หรือเรียกรับสินบน รวมทั้งไม่ปลอมแปลงข้อมูลแหล่งที่มาของแร่ หรือข้อมูลภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าภาคหลวงที่จ่ายให้รัฐบาล บริษัทฯ จะจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าว

การฟอกเงิน: บริษัทฯ และคู่ค้าจะดำเนินการเพื่อขจัดความเสี่ยงจากการฟอกเงินที่อาจเกิดจากการสกัด การค้า การจัดการ การขนส่ง หรือการส่งออกแร่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีหรือการทุจริตที่ผิดกฎหมาย

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าภาคหลวงให้แก่ภาครัฐ: บริษัทฯ สนับสนุนหลักการของโครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้อง พร้อมส่งเสริมให้คู่ค้าเปิดเผยข้อมูลตามหลักการของโครงการความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรธรรมชาติ (EITI)

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ: บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศทุกประการ รวมถึงระเบียบระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 2017/821 มาตรา 1502 แห่งพระราชบัญญัติกฎหมายดอดด์แฟรงก์ Dodd-Frank Act ข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และพระราชบัญญัติต่อต้านการให้สินบนของสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2553

บริษัทฯ จะระงับหรือยุติความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันทีหากพบว่าความพยายามในการลดความเสี่ยงไม่สัมฤทธิ์ผลภายใน 6 เดือนนับจากวันที่นำแผนจัดการความเสี่ยงมาใช้

การดำเนินนโยบาย

การดำเนินงานตามนโยบายนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้จัดการโครงการการสอบทานธุรกิจ เพื่อนำนโยบายไปปรับใช้กับการดำเนินงาน บริษัทฯ จะ:

- 1) จัดซื้อแร่ดีบุกจากลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว พร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) ป้องกันการฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) มาบังคับใช้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในขั้นตอนเริ่มต้นและระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ.
- 2) ดำเนินการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานตามคู่มือการดำเนินการของบริษัทฯ โดยเน้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่กล่าวไว้ในนโยบาย (โดยคำรณถึงพันธะสัญญาของบริษัทฯ) เป็นสูงสุด คู่มือแนวปฏิบัตินี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ KYC/AM/CFT, การประเมินและระบุความเสี่ยง และการกำหนดขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเสี่ยง พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด จะถูกจัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี
- 3) มุ่งมั่นบรรลุการตรวจสอบย้อนกลับแร่ในห่วงโซ่อุปทานอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะกรณีแหล่งที่มาอยู่ในประเทศบรูไน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รวันดา และยูกันดา บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าของบริษัทฯ ต้องเป็นสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติจาก RMI หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าในการรับรองห่วงโซ่อุปทาน เมื่อบริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบจากโรงถลุง บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องจัดหาหลักฐาน เอกสารประกอบที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ RMI
- 4) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ และให้การฝึกอบรมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่มีความรับผิดชอบ
- 5) สื่อสารนโยบายนี้ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และขอให้แสดงความเข้าใจต่อนโยบายอย่างชัดเจน
- 6) ทบทวนแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง พร้อมเข้ารับการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกประจำปี เพื่อรักษาสถานะความสอดคล้องกับที่ได้รับอนุมัติสำหรับกระบวนการประกันแร่ธาตุอย่างรับผิดชอบ (RMAP)
- 7) รายงานผลการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

บริษัทฯ มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แอนดรูว์ เดวิส

กรรมการผู้จัดการ

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568